



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ที่ ๑๐๓๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำกองสวัสดิการสังคม

.....  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในการจัดเวรรักษาการณ์ ประจำ  
สถานที่ราชการจึงให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พิษณุโลกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เวร เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารอำนวยการศูนย์นันทนาการ ผู้สูงอายุ  
บึงราชนกงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

วัน เดือน ปี	ผู้อยู่เวร	ผู้ตรวจเวร	สถานที่	หมายเหตุ
วัน จันทร์ ๑	นายอาทิตย์ คงเกียรติพันธ์	ดาบตำรวจนิติ แก้วชื่น	บึงราชนง	กลางคืน
วัน อังคาร ๒	นายประทีป อุงเงิน	นายนพดล ระย้า	บึงราชนง	กลางคืน
วัน พุธ ๓	นายพิเชษฐ วิจิตรพงษา	ส.อ.นราภักดิ์ เพ็ชรพงศ์	บึงราชนง	กลางคืน
วัน พฤหัสบดี ๔	นางพัฒน์นรี สร้อยเพชร	นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค	บึงราชนง	กลางวัน
	นายสมนึก พึ่งพร	ดาบตำรวจนิติ แก้วชื่น	บึงราชนง	กลางคืน
วัน ศุกร์ ๕	นางวิมาลา น่วมเจริญ	นางอำพันธ์ สุดจิตร	บึงราชนง	กลางวัน
	นายพงษ์เทพ พึ่งพิณ	นายนพดล ระย้า	บึงราชนง	กลางคืน
วัน เสาร์ ๖	นางสาววีรวรรณ จำปาสา	นางกนกทิพย์ ผสมบุญ	บึงราชนง	กลางวัน
	นายรณณรงค์ จัดประจง	ส.อ.นราภักดิ์ เพ็ชรพงศ์	บึงราชนง	กลางคืน
วัน อาทิตย์ ๗	นางพจนีย์ น่วมเจริญ	นางไกล่รุ่ง เดชอ้อม	บึงราชนง	กลางวัน
	นายธีรเดช หยวนแหยม	ดาบตำรวจนิติ แก้วชื่น	บึงราชนง	กลางคืน
วัน จันทร์ ๘	นายสุทิน อินกอง	นายนพดล ระย้า	บึงราชนง	กลางคืน
วัน อังคาร ๙	นายประยูธ จินนะ	ส.อ.นราภักดิ์ เพ็ชรพงศ์	บึงราชนง	กลางคืน
วัน พุธ ๑๐	นายสุวัฒน์ อยู่คง	ดาบตำรวจนิติ แก้วชื่น	บึงราชนง	กลางคืน
วัน พฤหัสบดี ๑๑	นายศุภักษร มาให้	นายนพดล ระย้า	บึงราชนง	กลางคืน
วัน ศุกร์ ๑๒	นายธีรพงศ์ เอี่ยมวิจารณ์	ส.อ.นราภักดิ์ เพ็ชรพงศ์	บึงราชนง	กลางคืน
วัน เสาร์ ๑๓	นางสาวอัครญา วาอุทัศน์	นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค	บึงราชนง	กลางวัน
	นายธนรัช ปัญญาคำ	ดาบตำรวจนิติ แก้วชื่น	บึงราชนง	กลางคืน
วัน อาทิตย์ ๑๔	นางธาริณี จากกรุง	นางอำพันธ์ สุดจิตร	บึงราชนง	กลางวัน
	นายเศกสรรค์ ทองอินทร์	นายนพดล ระย้า	บึงราชนง	กลางคืน



โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ผู้มีหน้าที่อยู่เวร ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการอันอาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การโจรกรรม การก่อวินาศกรรม หรือเหตุอื่นใด โดยให้หมั่นตรวจตราบริเวณโดยรอบ หากพบสิ่งผิดสังเกตหรือสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีสิ่งบอกรเหตุหรือการกระทำใด ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสถานที่ราชการ ให้รีบดำเนินการตรวจสอบและหาทางป้องกันแก้ไขปัญญตามอำนาจหน้าที่ และรายงานให้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทราบโดยด่วน โดยให้ผู้มีหน้าที่อยู่เวรกลางคืน รับมอบกุญแจและสมุดบันทึกการอยู่เวรในเวลา ๑๖.๓๐ น. และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันรุ่งขึ้น รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา ๐๘.๐๐ น. และชักธงชาติลงในเวลา ๑๘.๐๐ น. ให้ผู้มีหน้าที่อยู่เวรกลางวัน รับมอบกุญแจและสมุดบันทึกการอยู่เวรในเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. การส่งมอบเวร หากผู้มีหน้าที่อยู่เวรคนใหม่ไม่มารับเวรตามกำหนดเวลาให้ผู้มีหน้าที่อยู่เวรคนเก่าแจ้งให้ผู้มีหน้าที่อยู่เวรคนใหม่ทราบและให้มารับเวรโดยเร็ว เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวจึงจะถือว่าผู้มีหน้าที่อยู่เวรคนเก่าพ้นจากความรับผิดชอบในการอยู่เวร

๒. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ผู้อยู่เวรรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน พร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดฯ มาปฏิบัติในทันที และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังจากการปฏิบัติหน้าที่

๓. ผู้มีหน้าที่ตรวจเวร ให้มีหน้าที่กำชับกวดขัน สอดส่อง ดูแลในการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการให้เป็นไปตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ กรณีผู้มีหน้าที่อยู่เวรไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจเวรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการจนกว่าผู้มีหน้าที่อยู่เวรจะมาปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้ตรวจเวรบันทึกเหตุการณ์และรายงานการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการให้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดทราบ การไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก